



๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๐.๓/ว ๑๔๗๖๔ จำนวน ๑ ชุด
ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ด้วยจังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดเพื่อลดอุบัติการณ์การคลอดก่อนกำหนด และเชิญปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะและกำหนดทิศทางการทำงาน โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานร่วมกันในระบบส่งเสริมสุขภาพและดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดของประเทศ

เพื่อให้การดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดจึงขอให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้นายอำเภอเป็นประธานกรรมการอำนวยการฯ ในการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดระดับอำเภอ เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในระดับอำเภอ โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการจาก ๗ ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาคีรัฐ (เช่น กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ) ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน โดยมีสาธารณสุขอำเภอ และท้องถิ่นอำเภอเป็นเลขานุการร่วม และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล โดยมีปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองเป็นประธานกรรมการและผู้แทนจากสาธารณสุขอำเภอ และท้องถิ่นอำเภอเป็นเลขานุการร่วม และดำเนินการจัดประชุม และติดตามประเมินผลการดำเนินการ

๒. ให้นายอำเภอกำหนดเป็นตัวชี้วัดของอำเภอ โดยมีเป้าหมายลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ร้อยละ ๕๐ จากอัตราการคลอดก่อนกำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อีกร้อยละ ๕๐ จากอัตราการคลอดก่อนกำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. ให้อำเภอนำสื่อประชาสัมพันธ์ไปผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยใช้กลไกและภาคีเครือข่ายของหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งจากภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน ดังนี้

/๓.๑ ให้นายทะเบียนอำเภอ...

๓.๑) ให้นายทะเบียนอำเภอมอบคู่มือหรือเอกสารให้แก่คู่สมรส โดยเน้นย้ำในเรื่องการให้ความรู้แก่คู่รักที่มาจดทะเบียนสมรส ตั้งแต่กระบวนการเตรียมตัววางแผนครอบครัว การเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรรภ์ การปฏิบัติตนขณะตั้งครรรภ์ และหลังคลอดบุตร ตลอดจนการสร้างการรับรู้ และตระหนักถึงอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด และสัญญาณเตือนที่ต้องไปโรงพยาบาล

๓.๒) ให้นำหมู่บ้าน (กำนันและผู้ใหญ่บ้าน) แพทย์ประจำตำบล จิตอาสา อาสาสมัคร คณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้นำศาสนาในพื้นที่ ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และตระหนักถึงอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด รวมทั้งการดูแลและช่วยเหลือหญิงตั้งครรรภ์ในพื้นที่ตลอดจนการเฝ้าระวังหรือติดตามพฤติกรรม การดำเนินชีวิตหรือกิจวัตรประจำวันของหญิงตั้งครรรภ์ เพื่อให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เช่น การรับประทานอาหาร การกินยาบำรุงเลือด การทำความสะอาดร่างกาย และการออกกำลังกายที่เหมาะสม ตลอดจนเชิญชวนให้เข้ารับบริการการฝากครรรภ์ภายใน ๑๒ สัปดาห์ และให้แจ้งหญิงตั้งครรรภ์ที่มีฐานะยากจนหรือยากไร้ขึ้นทะเบียนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือในการพาไปพบแพทย์หรือพยาบาล ตลอดจนรายงานข้อมูลให้นายอำเภอหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อพบว่าหญิงตั้งครรรภ์ในหมู่บ้านมีพฤติกรรมไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม เช่น ไม่เข้ารับบริการฝากครรรภ์ ในสถานบริการสาธารณสุข หรือสูบบุหรี่หลังคลอดและการดูแลบุตรอย่างถูกต้อง

๔. ให้นายอำเภอดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรรภ์ในวัยรุ่น เพื่อเฝ้าระวัง ตรวจสอบและสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ ให้แก่พ่อและแม่ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ในสังกัดสถานศึกษาและวัยรุ่นในพื้นที่รับทราบถึงการป้องกันการตั้งครรรภ์ก่อนวัยอันควร และแจ้งข้อมูลการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้แก่ นักเรียน/ในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย

๕. บูรณาการระบบบริการสาธารณสุขในพื้นที่ (โรงพยาบาลสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป) ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวของคู่รักหรือคู่สมรส การเตรียมความพร้อมก่อนการมีบุตร การปฏิบัติตัวขณะตั้งครรรภ์อย่างมีคุณภาพ (สร้างการรับรู้และตระหนักถึงอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด และสัญญาณเตือนที่ต้องไปโรงพยาบาล) และการดูแลบุตรอย่างถูกต้อง

๖. ให้อำเภอรายงานผลการดำเนินการให้จังหวัดทราบทุกวันที่ ๒๐ ของเดือน โดยขอให้รายงานครั้งแรก ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

๗. มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมกลุ่ม Line Open Chat ชื่อกลุ่ม “โครงการฯ ลดภาวะคลอดก่อนกำหนด กรมการปกครอง” ในการประสานงานระหว่าง ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



SCAN ME

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร.๐-๔๒๖๑-๑๘๑๗

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกราช มณีกรรณ์)

ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร